



ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต ศกร.ตำบลพร่อน

ศกร. ตำบล เป็น "ศูนย์กลาง" การเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การสร้าง ศูนย์เรียนรู้ย่อย/แหล่งเรียนรู้ ในชุมชน โดยการสำรวจ รวบรวม และพัฒนาศูนย์เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผู้รู้/ภูมิปัญญา ของชุมชน ประกาศจัดตั้งให้ชัดเจนเพื่อการใช้ประโยชน์ เป็นการเรียกความเชื่อมั่น และความศรัทธาของประชาชนที่จะเข้าใช้บริการใช้ประโยชน์

ศกร. ตำบล กับภารกิจ ๖ เดือน ๖ คุณภาพ ของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒ ของกระทรวงศึกษาธิการ และ หนึ่งใน ๖ คุณภาพ ก็คือ "คุณภาพการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน" ที่มุ่งเน้นให้ ศกร.ตำบลเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตลอดชีวิต ให้ กศน. ตำบลเป็นการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ที่เป็นการเรียนฟรี สำหรับประชาชนวัยทำงาน ๓๐ ล้านคน และเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนของประชาชนนอกระบบทั้งหมด สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ส่งเสริมเรื่องทักษะชีวิต และความเป็นพลเมือง

ศกร.ตำบลเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตลอดชีวิต เป็น "ศูนย์กลาง" การเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การสร้าง ศูนย์เรียนรู้ย่อย/แหล่งเรียนรู้ ในชุมชน โดยการสำรวจ รวบรวม และพัฒนาศูนย์เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผู้รู้/ภูมิปัญญา ของชุมชน ประกาศจัดตั้งให้ชัดเจนเพื่อการใช้ประโยชน์ เป็นการเรียกความเชื่อมั่นและความศรัทธาของประชาชนที่จะเข้าใช้บริการ จัดกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ในศูนย์เรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ย่อย โดยใช้ ศกร. ตำบล เป็นแม่ข่ายในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ประสานงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในการบูรณาการในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชน ตามภารกิจงานของแต่ละองค์กร/หน่วยงาน ใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดกิจกรรม ข้อมูลต่างๆ แผนชุมชนพึ่งตนเอง แผนพัฒนาของ อบต. การทำหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามความต้องการของชุมชน ตามบริบทและวิถีการดำเนินชีวิต ของคนในชุมชนร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการการทำงานร่วมกัน

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 ได้ยกระดับจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ให้เป็น “กรมส่งเสริมการเรียนรู้” มีหน้าที่จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้

1. การเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง
3. การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

การส่งเสริมการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัตินี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย รู้จักสิทธิควบคู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบ ภูมิใจและตระหนักในคุณค่าของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รู้จักความพอเพียง มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ไม่เรียนรู้ มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง มีคุณธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีสำนึกในความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีความเป็นพลเมืองที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมไทย และสังคมโลกได้อย่างมีความสุข กับเพื่อให้บุคคลมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต ที่สอดคล้องและเท่าทันพัฒนาการของโลก และมีโอกาสพัฒนาหรือเพิ่มพูนทักษะของตนให้สูงขึ้นหรือปรับเปลี่ยนทักษะของตนตามความถนัดหรือความจำเป็น

